

CGTN: พรรคคอมมิวนิสต์จีนสะท้อนตัวอย่างให้โลก เจริญรุดตาม



สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน สะท้อนให้เห็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพรรคในการผลักดันความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจของจีน

ในปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบนี้ การปฏิรูปและนโยบายที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นหลักซึ่งทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ส่งเสริมจนพลิกโฉมจีนอย่างยิ่งใหญ่จะเป็นที่ระลึกถึงอย่างแน่นอน โดยชาวจีนถึง 740 ล้านคนได้หลุดพ้นจากความยากจนในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งลดอัตราส่วนความยากจนได้ถึง 94.4%

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐกิจกระแสหลักในโลกตะวันตกคงจะใช้อธิบายความสำเร็จที่จีนได้สร้างไว้ตลอด 50 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ เช่น การก้าวออกจากการเป็นประเทศยากจนและล้าหลัง จนขึ้นแท่นผู้นำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างที่เห็นในวันนี้

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเร่งพัฒนาเมือง และความสามารถในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขของประชาชนจีนนั้น เป็นเรื่องที่ทำประเทศอื่นมาเทียบชั้นได้ยาก โดยอภินิหารทางเศรษฐกิจที่ว่านี้เป็นผลจากบทบาทความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

อย่างไรก็ดี จีนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองอย่างเดียวนั้น แต่จีนยังทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมระบบพหุภาคีและแก้ไขปัญหาด้านสภาพอากาศทั่วโลกด้วย

George A. Papandreou อดีตนายกรัฐมนตรีกรีซและประธานองค์กร Socialist International กล่าวว่า ความมุ่งมั่นของจีนต่อการเปิดกว้างและระบบพหุภาคีนั้น ไม่ได้เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับความเจริญรุ่งเรืองของจีนเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต่อการจัดการปัญหาท้าทายระดับโลกด้วย โดยปัญหาท้าทายที่มีร่วมกันต้องใช้วิธีแก้ปัญหที่เกิดขึ้น

จากการร่วมมือกัน การมีเป้าหมายร่วมกันและยอมรับความหลากหลายคือหนทางเดียว

การระบอบาโตใหญ่ที่เกิดขึ้นขณะนี้แสดงให้เห็นความสำคัญของความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เราได้เรียนรู้
อย่างโหดร้ายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม โภชนาการ สวัสดิภาพสัตว์ และโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน เรา
ต่างตระหนักว่านโยบายรับมือกับปัญหาโลกร้อน จำเป็นต้องไปด้วยกันกับนโยบายคุ้มครองความหลากหลายทางชีว
ภาพ

จีนเชื่อว่า การรับมือกับปัญหาโลกร้อนไม่ได้เป็นเพียงปัญหาที่รอให้กำจัดเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการผลักดันให้
เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย โดยใช้เป็นแรงขับเคลื่อนความทันสมัยด้วยศักยภาพในการมอบประโยชน์ให้แก่
ชาติกำลังพัฒนา เช่นเดียวกับชาติพัฒนาแล้ว ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

ทุกประเทศล้วนมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการบรรเทาผลกระทบ เพื่อลดการปล่อยมลพิษต่อหัว แน่แน่นอนว่า ประเทศ
ร่ำรวยจำเป็นต้องแบกรับภาระหนักสุด และนำความแตกต่างระหว่างชาติพัฒนาแล้วและชาติกำลังพัฒนามาพิจารณา
“Decode the Real China” เป็นซีรีส์ 13 ตอน ซึ่งเชิญชนวนักการเมืองทรงอิทธิพล 13 รายมาร่วมพูดคุย ซึ่งรวม
ถึงอดีตนายกรัฐมนตรีและทูตประจำประเทศจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดสุนทรพจน์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมของ
ปธน.สี จากแง่มุมของอภินิหารความเจริญรุ่งเรืองซึ่งจีนได้สร้างไว้ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีน รวมถึงความร่วมมือ
ระดับพหุภาคี แนวโน้มความร่วมมือในโครงการ BRI และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศทั่วโลก
ซีรีส์ดังกล่าวมุ่งเน้นประสิทธิภาพในความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและความสำเร็จในการพัฒนาของจีน
ผ่านสายตาของประเทศอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นจีนครอบคลุมทั้งสามมิติจริง ๆ

กดดูซีรีส์เพื่อดาวน์โหลดสื่อมัลติมีเดียได้ที่

<https://www.cgtn.com/opinions/decisionmakers.html>

รูปภาพ - <https://mma.prnewswire.com/media/1580406/1.jpg>

คำบรรยายภาพ - พรรคคอมมิวนิสต์จีนสะท้อนตัวอย่างให้โลกเจริญรอยตาม